

ที่ สลน. 180/2567

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
- 1.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)
ความสัมพันธ์กับบริษัท จดทะเบียน	:	บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคน แมนู แฟคเจอร์ จำกัด (BCM) มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) CSC และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

### 2.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (CSC)
ผู้รับบริการ	:	บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) บริษัท โตโย ฟิลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI) บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด (TST) บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC) และบริษัท บางกอกแคน แมนนู  
 จดทะเบียน แพลคเจอร์ จำกัด (BCM) มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่  
 รายเดียวกัน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (CSC), บริษัท ไทโย ไซกัน  
 (ประเทศไทย) จำกัด (TST), บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด (NCI)  
 และบริษัท ไทโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI) มีผู้ถือหุ้นใหญ่  
 รายเดียวกัน

### 3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

#### 3.1 บริษัทฯ ให้บริการทำอาร์ตเวิร์ค

ด้วยบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องทำเพลทด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานพิมพ์ตราสินค้าบนฝาพลาสติก และสินค้ากลุ่ม  
 กระป๋องอลูมิเนียม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีการให้บริการทำฟิล์มเท่านั้น (ลูกค้าต้องนำไปจัดทำเพลทด้วยตนเอง)  
 ส่งผลให้ขั้นตอนในการทำงานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทำเพลทเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และมี  
 ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ BCM และ NCI จึงมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวต่อจากบริษัทฯ  
 อีก 1 ปี

#### 3.2 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP ตลอดจนให้ คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network

ด้วยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ได้ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงาน  
 คอมพิวเตอร์ SAP ตลอดจนการให้คำปรึกษา และบำรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงานดังกล่าว  
 จากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544, 2550, 2556, 2558 ถึง 2568 ตามลำดับ และเพื่อให้การใช้งาน  
 ระบบงานดังกล่าว ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 บริษัท จึงมีความประสงค์จะขอใช้รับ  
 บริการดังกล่าวจากบริษัทฯ อีก 1 ปี

### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระ

#### 4.1 การให้บริการรับจ้างทำอาร์ตเวิร์ค

ประเภทรายการ : สนับสนุนธุรกิจปกติ

ลำดับ	รายการ	
1	ระยะเวลา	1 ปี
	1.1 เริ่มต้น	ม.ค. 68
	1.2 สิ้นสุด	ธ.ค. 68
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรร้อยละ 5
3	ค่าบริการ (ล้านบาท)	5.929
4	การชำระค่าบริการ	เครดิต 30 วันหลังส่งมอบงาน โดยเป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ปฏิบัติกับคู่ค้าปกติทั่วไป

4.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP  
ประเภทรายการ : สินทรัพย์และบริการ

ลำดับ	รายการ	สัญญาปัจจุบัน	สัญญาใหม่
1	ระยะเวลา 1.1 เริ่มต้น 1.2 สิ้นสุด	1 ปี ม.ค. 67 ธ.ค. 67	1 ปี ม.ค. 68 ธ.ค. 68
2	หลักเกณฑ์การคิดค่าบริการ	ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 5	ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานระหว่าง บริษัทฯ กับผู้รับบริการ บวกกำไรร้อยละ 5
3	ค่าบริการ (ล้านบาท) 3.1 BCM 3.2 TFI 3.3 TST 3.4 NCI	3.312 1.603 7.157 2.118	4.272 1.922 8.926 2.540
4	การชำระค่าบริการ	ชำระเป็นรายเดือน	ชำระเป็นรายเดือน

5. เหตุผลและความจำเป็น

5.1 การให้บริการทำอาร์ตเวิร์คและแยกสี

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องจักรที่สามารถให้บริการแก่ BCM และ NCI ได้

5.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ พร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถให้บริการแก่บริษัท BCM, TST, TFI และ NCI เพิ่มเติมได้ โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทฯ แต่อย่างใด

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ

บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของฝ่ายสารสนเทศ

7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
<b>บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด (NCC)</b>					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันคือ TSKG-HD*	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TSKG-HD
จำนวนหุ้น :	19,843,338	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	37.58	-	-	-	-
<b>บริษัท ไทโย ไซกัน จำกัด (TSK)*</b>					
ความสัมพันธ์ :	ผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน**	ผู้ถือหุ้นใหญ่	มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	5,280,000	13,177,533	5,700,000	29,125,778	-
% การถือหุ้น :	10.00	73.21	100.00	96.47	-
<b>นายโมโตอะกิ คิริ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, President ของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	President ของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายทาตะชิ ฟุนะฮาชิ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSKGHD และ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายฮิสะโตชิ ฮิสึโบะ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหารของ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	CSC	BCM	TFI	TST	NCI
<b>นายทาคาชิ คะซึตะ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการและ ผู้บริหารของ TSK ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ, President และ ผู้บริหารของ TSK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ TSK ซึ่ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย เดียวกัน	ผู้บริหารของ TSK ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-
<b>นายยุกิฮิโตะ โนซากิ</b>					
ความสัมพันธ์ :	กรรมการ, ผู้บริหาร ของ CSC และ NCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการ และ ผู้บริหารของ NCC ซึ่ง มีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย เดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน	ผู้บริหารของ NCC ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ รายเดียวกัน
จำนวนหุ้น :	-	-	-	-	-
% การถือหุ้น :	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* บริษัท โตโย ไชกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TSKG-HD) ถือหุ้นในบริษัท โตโย ไชกัน จำกัด 100%

\*\* บริษัท โตโย พิลลิ่ง อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มีบริษัท โตโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมี  
บริษัท โตโย ไชกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บริษัท โตโย แอโรซอล อินดรัสทรี จำกัด อีกทอดหนึ่ง

#### 8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง คือ นายไมโตะกิ คิริ นายทาตะชิ พุนะฮากิ นายฮิสะโตะ อิสุโอะ นายทาคาชิ คะซึตะ และนายยุกิฮิโตะ โนซากิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและผลดีที่บริษัทฯ จะได้รับ ตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้จ่ายจากบุคคลากร และทรัพย์สินที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 : ไม่มี

## 11. ขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 23.589 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5687 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบ 6 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์/ แม่พิมพ์นำร่อง) สำหรับรองรับการผลิตของ CSC จากบริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด 1.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0307 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (BCM) ให้กับบริษัท โตโย ไชกัน จำกัด (TSK) จำนวน 29.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7138 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

รวมทั้ง 2 รายการมีมูลค่า 30.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7445 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดรายการเกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน ซึ่งรวมการอนุมัติครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 53.869 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2987 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ฝ่ายจับ จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไธภาค ธีนวารชอ)  
กรรมการและผู้จัดการใหญ่